



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ กลุ่มกฎหมายและคดี.....

ที่ ศธ ๐๔๐๒๔/..... วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง การกำหนดมาตรการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การป้องกันการรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส นั้น


### ข้อเสนอ


กลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศมาตรการ กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
๒. ประกาศมาตรการ กลไก การป้องกันการเรียกรับสินบนฯ
๓. ประกาศมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ประกาศมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียนทุกกลุ่มและทุกหน่วยทราบ

  
(นายอรรชนัย ภูสุวรรณ)  
นิติกรชำนาญการ

  
(นางสาวเสมอ แซ่ โปธิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

<input type="radio"/> ทราบ	<input type="radio"/> เห็นชอบ/ปฏิบัติ
<input type="radio"/> อนุมัติ	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการตามเสนอ
<input type="radio"/> อนุญาต	<input checked="" type="radio"/> ลงนามแล้ว

  
(นายกฤษฏ์อธิป ชุตินรรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒  
เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้จัดทำมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ หลักการจัดการศึกษา ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อน การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงาน หรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ ดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบ แนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไปอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายฤกษ์ภูมิ อธิป ชุตินธรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

## มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

### ๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการ ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามา มีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กำหนดปฏิทิน การดำเนินงานมีระยะเวลาในการมีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หรือการแสดงความคิดเห็น,ตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาสัมพันธ์ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยั่งยืน

### ๒. ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒  
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
สถานที่ตั้ง ๒๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๘-๑๘๘๒ โทรสาร ๐-๕๕๗๘-๑๘๘๓

**๓. การวางแผนมาตรการการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒**

แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผน เพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ร่วมรับผิดชอบโดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ในการรวบรวมเรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและให้ถือ ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให้ศึกษาภารกิจงาน กำหนดมาตรการ กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ สรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย

**๔. คำจำกัดความ**

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ กำหนด ทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐ เป็นเพียงผู้สนับสนุน

**๕. ขั้นตอนและมาตรการดำเนินการ**

ขั้นตอน	มาตรการดำเนินการ
๑. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่ม	- ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน
๒. กำหนดมาตรการหลัก	๒.๑ มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการในภารกิจ งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม ๒.๓ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุก กลุ่มงาน ตามข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ ดำเนินการ อย่างไรบ้าง
	๒.๔ ให้ผู้รับผิดชอบ นำผลสรุปที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไขให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป

	<p>๒.๕ เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร</p> <p>๒.๖ มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๒.๗ มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป</p>
<p>๓. กำหนดมาตรการเสริม</p>	<p>๓.๑ กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม ภาพประกอบหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม</li><li>- มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ แนวทางและขั้นตอน</li></ul>
<p>๔. กำหนดมาตรการให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่วม</p>	<p>๔.๑ กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิด โอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมี ๓ แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒</li><li>- ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li><li>- การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชุมพิจารณา การรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li></ul> <p>๔.๒ มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงานหรือ กลุ่มงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ให้ดีขึ้น มั่นคงยั่งยืนต่อไป</p>
<p>๕. กำหนดปฏิทิน การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๕.๑ ปฏิทิน การติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามภารกิจ/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ ๒ หรือ ภายใน ไตรมาสที่ ๔</li></ul> <p>๕.๒ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๒ สามารถรายงานตามข้อคำถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นไปตามเงื่อนไขของ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p>

๖. การปฏิบัติงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

กลุ่มงาน	การปฏิบัติงาน/ลักษณะงาน
๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ๓. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ - งานการรับนักเรียน ๔. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๕. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา ๖. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน ๗. งานกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. กลุ่มอำนวยการ	๑. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาคีรัฐหรือเอกชน ๒. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก และเครือข่ายภายในองค์กร
๓. กลุ่ม ส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ๒. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล	๑. การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
๕. กลุ่มนโยบายและแผน	๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒. การพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ๓. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔. งานการเปิดห้องเรียนพิเศษ ๕. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๖. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	๑. การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่างๆ ๒. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๗. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๑. การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๒